
รายงานการประชมุ กรอ.จังหวัดระยอง คร้ังที่ 2/๒๕60                                                                               ๑ 
 

 
 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
       (กรอ.จังหวดัระยอง) ครั้งที่ ๒/2560  
วันพุธที่ ๗ มิถุนายน 2560 เวลา ๐๙.๐0 น. 

ณ  ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 
 

------------------------------------------------------------------                                                                    

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ประธานที่ประชุม 
2. นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ  ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
3. นายนภดล  ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  
4. นายสุรพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
5.  นางสุวรรณา โดตี้  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  
6. นายสุริยนต์ จันทร์ศิริ  ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง 
7. นางอุไร สุวรรณวงศ ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
8. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
9. นางไพรงาม ศิริผันแก้ว  แทน คลังจังหวัดระยอง 
10. นางคะนึงนิจ ทยายุทธ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
11. นางจุฑารัตน์ ขาวคม  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
12. นายธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์ แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
13. นางสาวภัศกมล รูปแก้ว แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
14. นายปรัชญา สมะลาภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 
15. นายทรงพล ถนอมวงษ ์ แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
16. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง                     เลขานุการ 
17. นายบุญยืน เลาหวิทยรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายปกครอง ชาญโลหะ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
19. นางสาวสุทธธินี สถิตธรรมดี เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
20. นายอนุรักษ์ จีนะวัฒน์  เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดระยอง                ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
2. นายวราวุธ ปิ่นเงิน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงท่ีประชุม 
1. นายอารักษ์ เทพศิริ   ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
2. นายอาภร อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
3. นางสุรีย์ สิงหะรัตน์  ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 
4. นายไพฑูรย์ อรชร  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง 
5. นายปริย ตัณฑเกษม  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
6. นายกร  สุวรรณรัฐ  ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
7. นายประสาน พฤกษาชาติ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
8. นายสิทธิพร พยัคฆรักษ์  ผู้จัดการบริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
9 นายกิจจาพจน์ พุ่มศรี  บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
10. นายสิทธิพร ภู่ธนะพิบูล กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง 
11. นายวิโรจน์ รมเยศ  รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
12. นายสายัณห์ บุญเพิ่ม  แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
13. นายสุธน ซื่อประเสริฐ  ปลัดเทศบาลนครระยอง 
14.นายมงคล ขุนชุ่ม  เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลนครระยอง 
15. นางสาวอนงค์พร อารีกุล เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง  
16. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
17. นางสาวณัฐภาณี เศรษฐะทัตต์ เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งติดภารกิจส าคัญ เป็นประธานการประชุมฯ  กล่าวเปิดการประชุม         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รับทราบและเห็นชอบ   
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและให้มีการปรับปรุงโครงสร้างเป็น
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเพ่ิมเติมองค์ประกอบของกรรมการ
ซึ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและอ่ืนๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งโครงสร้าง
คณะกรรมการจะเล็กลงและก าหนดให้มีการประชุม กรอ.จังหวัดเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ  ซึ่งจังหวัดระยองได้มีค าสั่ง
จังหวัดระยอง ที่ 7559/2558   ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน        
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เพ่ือท าหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 
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 ส าหรับการประชุมในวันนี้ จังหวัดระยองได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการและหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องมาประชุมเป็นครั้งที่ 2/2560 ร่วมกันเพ่ือหารือร่วมกันในการบริหารงานจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและตามกรอบแนวทางพัฒนาของจังหวัดระยอง ,ประกอบกับเพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามมติ           
ที่ประชุม  ครั้งที่ผ่านมา และมีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ  เพิ่มเติมมาเพ่ือร่วมพิจารณา    

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ   
 
วาระท่ี 2 เรื่อง  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 255๙   

    เลขานุการคณะกรรมการ กรอ. : ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน      
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว และได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใด            
มีความประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง    

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ  
 
วาระท่ี ๓  เรื่อง  เพื่อทราบ  
 ๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง  
     ผู้แทน ส านักงานคลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
ระยอง ดังนี้   
     1) เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนเมษายน 2559 บ่งชี้ว่ามีสัญญาณหดตัวจากเดือนก่อน
หน้า 
      ดัชนีผลผลิตด้านอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ +5.6 พิจารณาจากปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน   
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ -7.0 จากทุเรียน สับปะรด และเนื้อไก่ 
ขณะที่ยางพารา มันส าปะหลัง และสุกรเพ่ิมข้ึน 
      การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีด้านการบริโภค หดตัวร้อยละ -7.6 จากพ้ืนที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างรวมลดลง ขณะที่ปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จะทะเบียนใหม่ และปริมาณสินเชื่อเพ่ือการลงทุน
เพ่ิมข้ึน 
      ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า        
โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ -805 จากผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าของภาครัฐและส่วนท้องถิ่น ขณะที่
รายจ่ายลงทุนภาครัฐเพ่ิมขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
    อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป อยู่ที่ร้อยละ -0.1 
     การจ้างงาน ขยายตัวร้อยละ 2.4 
     รายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวร้อยละ 16.9 
    ดุลเงินงบประมาณ ดุลเงินงบประมาณในเดือนนี้เกินดุลจ านวน 37,054.2 ล้านบาท 
สะท้อนบทบาทการคลังของจังหวัดระยองซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 
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  2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    (1) งบจังหวัด  
       - รายจ่ายภาพรวม 304.09 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 138 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
45.38  
       - รายจ่ายประจ า วงเงิน 89.36 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 36.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 40.99 
       - รายจ่ายลงทุน วงเงิน 214.73 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 101.37 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 47.21  
    (2) งบกลุ่มจังหวัด 
      - รายจ่ายภาพรวม 224.48 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 25.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.25 
       - รายจ่ายประจ า วงเงิน 26.45 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 13.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 49.53 
       - รายจ่ายลงทุน วงเงิน 198.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 6.14  

  3) สรุปโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดระยอง 
 

 
 

ประเภทกิจการ 

เดือน กุมภาพันธ์ 2559 สะสมเดือน ม.ค. – ก.พ. 2559 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

1. อุตสาหกรรมทางการเกษตรและผลติผลจาก
การเกษตร 

- - - 1 240 192 

2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามกิส์ และโลหะ
มูลฐาน 

- - - 1 53 40 

3. อุตสาหกรรมเบา - - - - - - 
4. ผลิตภณัฑโ์ลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 1 560 50 11 19,460 2,062 

5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

0 0 0 1 37 20 

6. อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ กระดาษและพลาสติก 1 772 4 8 4,234 97 
7. กิจการบริการและสาธารณูปโภค 1 1,700 182 5 40,554 336 

รวมท้ังสิ้น 3 3,032 236 27 64,578 2,777 

 
  เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2560 คาดว่าขยายตัวร้อยละ 2.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 2.1-
3.1) ขยายตัวต่อเนื่องจากขยายตัวร้อยละ 0.02 ในปี 2559 โดยมีภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาค
บริการ เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
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  ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากข้อมูลตัวเลขต่างๆ มักล่าช้าและไม่ตรงกันไม่มีประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในระดับ

จังหวัด ควรจะมีข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นศูนย์ข้อมูลรวมเพ่ือรองรับการเข้าสู่โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

2. กรณีผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อยู่ในระดับต่ า เกิดจากภาวะที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน      
ซึ่งทางส านักงานคลังจังหวัดระยองได้ตรวจสอบข้อมูลผู้รับจ้างในระบบ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับจ้างจากต่างถิ่น ซึ่งจะต้อง
น าทรัพยากรมาจากต่างถิ่นเข้ามาและมีค่าใช้จ่ายสูง และไม่เข้าท างาน จึงท าให้เกิดภาวะทิ้งงานดังกล่าว              
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีมาตรการด าเนินการเก่ียวกับปัญหาดังกล่าวอยู่แล้ว แต่มีข้อจ ากัดของการประกาศหาผู้รับจ้าง
เนื่องจาก ระบบ e-bidding เป็นระบบที่เปิดกว้างจึงท าให้ผู้รับจ้างสามารถเข้ามาเสนอราคารับงานจ้างเป็นจ านวน
มาก และได้ผู้รับจ้างต่างถิ่นมารับงาน 
 

   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ส านักงานคลังจังหวัดระยองน าเสนอ  
1. มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลักในการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบฐานข้อมูลเนื่องจากตัวเลขไม่ตรงกัน ท าให้ขาดความเชื่อมั่น     
และหาแนวทางจัดท าศูนย์ข้อมูลกลางของจังหวัด  

2. มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยอง ประสานส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
มาให้ความรู้ในการจัดท าฐานข้อมูลในระดับจังหวัด 

3. มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยองเชิญผู้ที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ
การคลังด้านต่างๆ มาให้ความรู้ก่อนการประชุมแต่ละครั้ง โดยประสานการด าเนินงานกับส านักงานจังหวัดระยอง 
 
 3.๒  สรุปผลการลงพื้นที่จังหวัดระยองของส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560   

   ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง รายงาน 
   ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560  ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพ่ือสร้างความเข้าใจและจุด
ประกายความคิดและสร้างเครือข่ายการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ โดยประชุมร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน ผู้แทนชุมชน รวมประมาณ 300 คนและบรรยายพิเศษ              
หัวข้อ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยนายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ และประชุมร่วมกับ
คณะท างานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เพ่ือวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด
ระยอง สรุป ดังนี้ 
   การประชุมร่วมกับส่วนราชการ  องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ประชาชน  ผู้แทนชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
   1) เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
   2) รับทราบถึงโอกาสจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจากผู้เข้าร่วมอยู่
ในพ้ืนที่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ EEC 
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   3) มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทั้งที่เป็นปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา 
EEC ที่ส าคัญ ได้แก่  
    ปัญหาเดิม 
   3.1) ความพร้อมของสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   3.2) ความเพียงพอของไฟฟ้าและน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
   3.3) การจ้างงานคนในพ้ืนที่ 
   3.4) การแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ าเสียและขยะ 
   ปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น 
   3.5) การยกระดับการศึกษาด้านอาชีวะ และการพัฒนาโรงเรียนให้มีขีดความสามารถด้าน
การศึกษาวิจัย 
   3.6) สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน EEC 
   3.7) การบริหารจัดการเงินกองทุน 
   3.8) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๓.9) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัด EEC 
   3.10) การติดขัดในข้อกฎหมาย/กฎระเบียบในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
   4) มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ EEC 
   4.1) ขอให้แก้ปัญหาเดิมของจังหวัดระยอง ควบคู่กับการพัฒนา EEC 
   4.2) ขอให้มีการสื่อสารถึงได้ทราบถึงโอกาสและผลประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ระยองและภาคตะวันออกจะได้รับ 
   4.3) เสนอให้เตรียมแผนปฏิบัติการการพัฒนา EEC ที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้ท างานร่วมกับ
การปรับแผนการพัฒนาจังหวัดให้มีความสอดคล้องกัน 
   ทั้งนี้ สกรศ. จะได้น าความเห็นเหล่านี้ไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษต่อไป  
   นอกจากนี้ในช่วงบ่าย คณะ สกรศ. ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเรื่องแผนการพัฒนาท่องเที่ยว  
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน 
รวมประมาณ 30 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมเสนอโครงการ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณชายหาด การขยาย
เส้นทางถนนบูรพาชลทิตและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อชายหาด เป็นต้น รวมถึงเสนอสภาพปัญหาการท่องเที่ยวของ
เกาะเสม็ดเนื่องจากเป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ อย่างไรก็ดี ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรมีจัดท าภาพรวมของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดให้ชัดเจนและครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวชายหาด การเกษตร และศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การจัดท าแผนการตลาด 
การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ การเชื่อมโยง
ไปยังกลุ่มจังหวัดอ่ืนโดยรอบ ตลอดจนการเสนอแนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดย สกรศ. และจังหวัดระยองรับไป
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามความเห็นของที่ประชุมดังกล่าว 

   มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้หน่วยงานต่างๆให้ความส าคัญเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อจังหวัด 
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  3.3 การประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.2560 
   ผู้แทน ส านักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รายงาน 
   จังหวัดระยองได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ประกาศกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่ 9 ก        
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 และเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้
มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ หอประชุมใหญ่จังหวัดระยอง 

 ประเด็นของการขอแก้ไข 
 การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดในข้อ 11 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม        

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560   ตามมาตรตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  

 การพิจารณาการขอแก้ไข 
 กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 26/1 พระราชบัญญัติการผัง

เมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
 เหตุผลในการขอแก้ไข (เติม เพื่อประโยชน์สาธารณะ) 
      เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor Development , EEC)  ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียนซึ่งประกอบด้วยแผนการพัฒนา
และยกระดับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ            
ภาคตะวันออก หรือ  Eastern Economic Corridor of Innovation EECi)      

 โดยหนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายตั้งอยู่ในพ้ืนที่ วังจันทร์วัลเลย์ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งผล
การพัฒนาดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่รอบนอกเขตนวัตกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัดระยอง  รวมไปถึงในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ 

 ประเด็นการขอแก้ไข  ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ข้อ 11 ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว) 

 โดยแก้ไขจากเดิม 
 “ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ และการอนุรักษ์และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

 แก้ไขเป็น 
 “ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ และการอนุรักษ์และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง น าเสนอ
และมอบหมายส านักงานโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้ 

(1)  มอบหมายส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์    
ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง และมอบหมายให้ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง       
ช่วยประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง 
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(2)  มอบหมายส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ประสานกับ    
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรณี จังหวัดระยองมีแผนการปรับปรุงผังเมืองใหม่ในอนาคตอีก 2 แห่ง แต่ขณะนี้ยังไม่ได้
ก าหนดว่าเป็นพื้นที่ใด ว่า มีมาตรการในการป้องกันการเกร็งก าไรที่ดินหรือไม่ อย่างไร 

 ๓.๔ รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ า  
 ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง รายงาน ว่า จังหวัดระยองมีปริมาณน้ าเพียงพอตลอด
ทั้งปี ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ าหรือน้ าไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ ามีปริมาณมาก 
 

(1) สรุปปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า ณ วันที่  6 มิถุนายน 2560 
 

อ่างเก็บน้ า เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ า (ล้าน ลบ.ม.) 
ดอกกราย 79.41 58 (73 %) 
หนองปลาไหล 163.75 135 (82 %) 
คลองใหญ ่ 40.10 33 (82 %) 
ลุ่มน้ าคลองใหญ่ 283.26 226 (80 %) 
ประแสร์ 248.00 112 (45 %) 
ระโอก 19.65 12 (62 %) 
ลุ่มน้ าประแสร์ 267.65 124 (46 %) 
รวม 550.91 350 (64 %) 

  
(2) การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมคลองทับมา ซึ่งเป็นปัญหาในทุกๆปี ทางโครงการชลประทาน

รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมคลองทับมา  และในระหว่างนี้มีการเตรียม
แผนการบริหารจัดการน้ า เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน โดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ าจากกรมชลประทานเพ่ือแก้ไขน้ าท่วมใน
เบื้องต้น  

ข้อหารือในการประชุม 
1. ในพ้ืนที่อ่างเก็บน าประแสร์ มีความต้องการน้ าเพื่อการเกษตรอีกมาก 
2. จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ในพื้นที่อ าเภอนิคมพัฒนา และอ าเภอบ้านฉาง เป็นพ้ืนที่

สูงและมีอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ซึ่งฝนตกแต่ละครั้งจะมีปริมาณน้ ามาก ควรสร้างแหล่งกักเก็บน้ าบริเวณดังกล่าว และขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กรอ. ในการจัดท าโครงการเพ่ือศึกษาในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ า ซึ่งขณะนี้มีการ
ขยายเขตชลประทานยังไม่ทั่วถึง และในขณะนี้มีช่องทางงบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนได้ คือ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) ซึ่งต้องขอผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
1. เห็นชอบให้โครงการชลประทานระยองจัดท าโครงการเพ่ือศึกษาการสร้างแหล่งกับเก็บน้ า

และมอบหมายส านักงานโครงการชลประทานจังหวัดระยองจัดท ารายละเอียดโครงการศึกษาการสร้างแหล่งกักเก็บน้ า
ตามความเห็นของคณะกรรมการ กรอ. โดยให้จัดท า TOR รูปแบบรายละเอียดส่งให้จังหวัดระยองภายใน 7 วัน      
เพ่ือพิจารณาหาช่องทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เช่น งบเหลือจ่ายจากงบเพิ่มเติมปี 2560 เป็นต้น 

2. มอบหมายโครงการชลประทานระยองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารูปแบบรายการ 
ขยายเขตชลประทานบริเวณอ่างเก็บน้ าประแสร์โดยเร็ว และจัดส่งจังหวัดเพ่ือผลักดันในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป 
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วาระท่ี  4     เรื่องติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/25๖๐ 

 4.1 โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
     ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง รายงาน   
    ถนนสายนี้จะยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง อีกทั้งยังเชื่อมต่อโครงการ
คมนาคมโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล เช่น มอเตอร์เวย์สายพัทยา – มาบตาพุด  สนามบินอู่ตะเภาในอนาคต        
การประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่  เป็นโครงการระดับชาติ ควรมีรูปแบบ       
ที่สวยงาม มิใช่เพียงแค่การขยายผิวถนน และไม่ควรให้แต่ละ อปท.ด าเนินการกันเอง ควรจัดท า Master Plan       
เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ควรท า Landmark ด้วย มิใช่ซ่อมท าเฉพาะถนนและได้
มอบหมายแขวงทางหลวงชนบทระยอง จัดท ารายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยประสาน     
การด าเนินการกับกรมทางหลวงชนบท   
   แขวงทางหลวงชนบทระยอง รายงานความคืบหน้า ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอโครงการ    
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท และยังไม่ได้บรรจุในแผนของกรมทางหลวงชนบท 
   ข้อเสนอแนะ 
   จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ได้เสนอโครงการศึกษา ทั้งเส้นทางวงเงิน 100 ล้านบาท 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาภาคปี 2561 แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากกรม
ทางหลวงชนบทไม่เห็นด้วยในบางประเด็น แต่โครงการดังกล่าวมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจควรมีการด าเนินการ
ต่อไป และให้เสนอโครงการอีกครั้ง  
   มติที่ประชุม :  
   มอบหมายส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง จัดท ารูปแบบรายการโดยละเอียด         
ในการศึกษาตลอดเส้นทาง และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามช่องทางต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน     
อีกครั้ง 
 4.๒  การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าประปาในจังหวัดระยอง 
    ที่ผ่านมาบริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) รายงานว่างบประมาณที่ต้องลงทุน
ทั้งหมด 593 ล้าน แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ซึ่งในวงเงิน 116 ล้าน จะใช้ในการเปลี่ยนท่อ และบริษัทฯ มีแผนการ
ด าเนินการชัดเจน  ก าหนดเป็นโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ ากิจการประปาระยอง ด าเนินการ 4 ระยะ และมีช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพ่ือรับทราบปัญหาจากผู้ใช้น้ า และท่ีประชุมฯ ได้เสนอแนวทางแก้ไข 4 แนวทาง 
    1) เสนอของบประมาณด าเนินการเพ่ิมเติม โดยขอยกเว้นกฎหมาย 
       2) ยกเลิกสัญญาและให้การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการเอง 
     3) ต่อสัมปทานให้ UU โดยให้ UU เป็นผู้ลงทุนเพิ่มเติม 
     4)  ให้ UUปฏิบัติตามสัญญาโดยให้ UU เพ่ิมทุนใดบ้าง มีระยะเวลาการใช้งานนานเท่าใด 
    บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) รายงาน ดังนี้    

(1)  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ที่จะมีการเปลี่ยนท่อ
จาก ท่อ AC เป็นท่อง HPVC ซึ่งระหว่างนี้ทางบริษัทฯ ได้ลงทุนด าเนินการไปก่อน วงเงิน 120 ล้านบาท โดยมี
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

- โครงการซอยน้ าคอก ด าเนินการเสร็จแล้ว 
- โครงการ DMA6 ระเบียงเมือง จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 
- โครงการหลังวัดป่าประดู่ ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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- โครงการบริเวณพ้ืนที่ พัน ร.7 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
(2)  การด าเนินการเปลี่ยนท่อประปาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จะด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 

- ระยะที่ 1 ด าเนินการในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2560 ขณะนี้ด าเนินการไป
แล้ว 20% 

- ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 จะด าเนินการในปี 2560-2561 ซึ่งขณะนี้ได้ลงทุนไปแล้ว 
วงเงิน 20 ล้านบาท 

     ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง รายงาน ว่า มีแนวทางการบริหารจัดการน้ าอยู่ 
2 แนวทาง คือ  

(1) แบบแบ่งพ้ืนที่ระหว่างบริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) และ การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาระยอง โดยพ้ืนที่ที่บริษัทฯ สัมปทานทั้งหมด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยองจะแบ่งมารับผิดชอบ
ครึ่งหนึ่ง 

(2)  การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการเองทั้งหมด 
     มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหมาย ดังนี้ 

(1)  มอบหมายส านักงานจังหวัดระยองเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาจาก 25 ปี เป็น 11 ปี เพ่ือหาข้อสรุปในการด าเนินการบริหารจัดการประปาในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(2)  มอบหมายการประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการพิจารณาจัดท าข้อเสนอในประเด็นการแบ่ง
พ้ืนที่การด าเนินการต่อไป และรายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งหน้า 

วาระท่ี 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 5.1 การเปิดเส้นทางรถโดยสารประจ าทางสายระยอง อู่ตะเภา สุวรรณภูมิ              
   ปัจจุบันการขนส่งระหว่างระยอง สนามบินอู่ตะเภาฯ และกรุงเทพมหานครมีปัญหาจากปริมาณ
และคุณภาพรถยนต์โดยสาร ซึ่งสัมปทานเส้นทางระหว่างสนามบินฯ – ระยอง และสนามบินฯ – ชลบุรี ยังไม่มีความ
ชัดเจน 
   ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 

- ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เสนอเรื่องค่าขนส่ง ค่าโดยสาร ไม่สัมพันธ์กับระบบขนส่ง
และระยะทาง อยากให้ปรับราคาค่าโดยสารให้เหมาะสม 

- นายปรัชญา สมะลาภา : การเปิดเส้นทางจากสนามบินอู่ตะเภา – สุวรรณภูมิ ผู้ประกอบการ
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จะมีแนวทางอย่างไรให้ได้ระบบขนส่งที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ฝากให้ส านักงานขนส่ง
จังหวัดระยองน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาด้วย 

- นายวิโรจน์ รมเยศ เสนอแนะให้น าเสนอเรื่องการเปิดเส้นทางดังกล่าวไปยังระดับประเทศ 
เนื่องจากมีความคาบเกี่ยวระดับจังหวัด และทางส านักงานขนส่งจังหวัดระยองมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรบ้าง 
    มติที่ประชุม : มอบหมายส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง ประสานกับกรมการขนส่งทางบก   
ศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ กรอ. โดยใช้เส้นทางอู่ตะเภา-สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา-ระยอง มีการศึกษา
เส้นทางสัมปทานเดิมว่ามีผลเป็นอย่างไร 
  
 
 
 



รายงานการประชมุ กรอ.จังหวัดระยอง คร้ังที่ 2/๒๕60                                                                               ๑๑ 
 

  5.2 ข้อเสนอก่อสร้าง ปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายหาดแหลมเจริญ 
    เทศบาลนครระยองน าเสนอโครงการปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายหาด     
แหลมเจริญ เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ วงเงิน 600 ล้านบาท 
และการด าเนินการดังกล่าวต้องจัดท าโครงการเพ่ือศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการนี้จึงขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาในประเด็นดังกล่าว  
    ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
   เนื่องจากการด าเนินการอาจจะต้องเข้าไปประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และมีผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก การเสนอของบประมาณจะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน จึงขอให้ด าเนินการศึกษาผลการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จก่อน 
    มติที่ประชุม: มอบหมายเทศบาลนครระยองตั้งงบประมาณจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โดยประสานการด าเนินการกับส านักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง ซึ่งสามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

(1) เทศบาลนครระยองตั้งงบประมาณเอง 
(2) เสนอผ่านงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(3) ขอผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC  

 
วาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
   ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง :  
   ตามท่ีจังหวัดระยองมีค าสั่งจังหวัดระยองที่ 6006/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  และมอบหมายส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง   
เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาจากสถานประกอบการทั้งหมด และได้
มอบหมายให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ติดตามแบบสอบถามในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม และ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองติดตามในส่วนของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง ส่งแบบ
ส ารวจประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
   ผู้แทนส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง : รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการ โดยได้เชิญ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต่างๆ เพ่ือสอบถามถึงความต้องการด้านแรงงานอาชีวะ เช่น ศูนย์ซ่อมอากาศ
ยาน การรถไฟ โดยมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยเทคนิคระยองเปิดสอนในหลักสูตรความปลอดภัยในการท างาน        
และหลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โดยเริ่มต้นในปีการศึกษา 2561  

   มติที่ประชุม : มอบหมายส านักงานแรงงานจังหวัดระยองติดตามการด าเนินการ และรายงาน
ความก้าวหน้าการประชุมในครั้งต่อไป และให้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อม        
ด้านแรงงานในการรองรับการเข้าเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 6.2 แต่งตั้งท่ีปรึกษา กรอ. เพิ่มเติม  
   เนื่องจากการด าเนินการของ กรอ.ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรภาคเอกชน 
ประกอบกับในขณะนี้มีผู้มีความรู้ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเป็นก า ลังส าคัญ แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการ กรอ. ได้ก าหนดไว้ 22 คน ที่ประชุมจึงเสนอความเห็นในการแต่งตั้งที่ปรึกษา กรอ. เพ่ิมเติม เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้ 
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   (1) นางอนุชิดา ชินศิรประภา อดีต ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง และที่ปรึกษาหอการค้า
จังหวัดระยอง เสนอโดยประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
   (2) นายปริย ตัณฑเกษม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เสนอโดยประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง    
   (3) ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง เสนอโดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
ระยอง 
 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
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             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
           

      ลงชื่อ    –จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์-  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                 (นายจีรวสัส์ เปรมดิษฐ์) 
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